



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายธุรการสำนักงานอธิการบดี  
 เลขที่รับ..... ๑๕๐/๒๕๖๖  
 วันรับ..... ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖  
 เวลา..... ๐๙.๐๐ น.  
 พง..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ อว.๐๖๒๕.๐๗/๐๔๑๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

เรียน อธิการบดี ผ่าน อธิการบดี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกประกาศเรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ออกประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามงบประมาณที่จัดสรร ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ที่ท่านลงนามประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งให้นักวิจัยรับทราบและดำเนินการวิจัยต่อไป

เรียนอธิการบดี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

เรียน อธิการบดี  
- หักไปดัดพิจารณา หากเห็น  
ของโปรดพิจารณาแล้ว

*[Handwritten signature]*

(นางพรรณี สุจินทรัพย์)  
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและงานบริหาร

๑๓ มี.ค. ๖๖

*[Handwritten signature]*

(นางภัทรวรรณ สิริพัฒนาชัยกุล)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพินพา วัฒนสังขโสภณ)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียน อธิการบดี

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

๑๓ มี.ค. ๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชนิภา อุดมทวี)

รองอธิการบดี



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๔๖ ๖๑๔๔, ๐ ๔๔๐๔ ๑๕๖๑

เว็บไซต์ <https://research.srru.ac.th> E-Mail: [research@srru.ac.th](mailto:research@srru.ac.th)

๑๓ มี.ค. ๖๖

*[Handwritten signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุธาทอง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ฉบับที่ ๑๖๕/๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	หัวหน้าโครงการ/สังกัด	งบประมาณ
<b>สายวิชาการ (๑๗ โครงการ)</b>			
๑	การจัดการตลาดบริการการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มภูเขาในจังหวัดสุรินทร์	อาจารย์หทัยชนก รัตนถาวรกิติ/ คณะวิทยาการจัดการ	๔๕,๐๐๐
๒	รูปแบบการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์	ผศ.ภัทราพร สระศรี/ คณะวิทยาการจัดการ	๔๕,๐๐๐
๓	รูปแบบการเสริมสร้างนวัตกรรมข้าววิถีใหม่ ชุมชนบ้านทุ่งโก ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	อาจารย์ปิยศักดิ์ สีดา/ คณะวิทยาการจัดการ	๔๕,๐๐๐
๔	การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการปลูกหญ้าขนในกระถางซีเมนต์	ผศ.นิคม ลนขุนทด/ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๔๕,๐๐๐
๕	การพัฒนาหลักสูตรฝึกการคัดแยกและตัดต่อพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุรินทร์ด้วยการเรียนรู้แบบนาโน เลิร์นนิ่ง	อาจารย์รัตติยา ธานี/ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๔๕,๐๐๐
๖	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น	ผศ.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๔๕,๐๐๐
๗	การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติสำหรับปลูกพืชถั่วลิสง	อาจารย์สุชาติ ดุมนิล/คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๔๕,๐๐๐
๘	การพัฒนาออนไลน์งานหัตถกรรมเครื่องเงินจังหวัดสุรินทร์	อาจารย์สุภาสินี วิเชียร/คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๔๕,๐๐๐
๙	นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	อาจารย์กาญจนา เถาว์ขาลี/คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๔๕,๐๐๐
๑๐	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการบูรณาการทุนทางสังคมสู่ชุมชนจัดการตนเองแบบยั่งยืน	ผศ.ศศิธร ศูนย์กลาง/คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๔๕,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	หัวหน้าโครงการ/สังกัด	งบประมาณ
๑๑	มรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนโบราณกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตบนลวดลายผ้าไหมทอมือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณผ่าย/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๔๕,๐๐๐
๑๒	ห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพรูทโดยการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	อาจารย์รพีพล อินสุพรรณ/ คณะครุศาสตร์	๔๕,๐๐๐
๑๓	การศึกษาลักษณะสัณฐานของกระดูก Fibular incisura ของคนอีสาน	อาจารย์จตุรนต์ บุรวัฒน์/คณะ ครุศาสตร์	๔๕,๐๐๐
๑๔	การสร้างแบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลแบบมัลติเทสต์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์	อาจารย์เสนห์ ศรีงาม/ คณะครุศาสตร์	๔๕,๐๐๐
๑๕	การสกัดแยกสารและศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกขบา	อาจารย์วิสิทธิ์ มนทอง/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔๕,๐๐๐
๑๖	การวิเคราะห์และจัดกลุ่มความสัมพันธ์ข้อมูลผู้สอนรายวิชาการรู้ดิจิทัลด้วยเทคนิคแบบเคมีน	อาจารย์นพรัตน์ โพธิ์สิงห์/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔๕,๐๐๐
๑๗	การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากผักแต่ใหม่พื้นถิ่นจังหวัดสุรินทร์	นางสาวดวงศิริ ดวงแก้ว/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔๕,๐๐๐
<b>สายสนับสนุน (๒๐ โครงการ)</b>			
๑๘	การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นายนิติธร เจริญยิ่ง/สำนักงาน อธิการบดี	๓๐,๐๐๐
๑๙	การศึกษาและพัฒนาวิธีการตกตะกอนโลหะหนักในของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการเคมี ด้วยสารสกัดจากผักไชยา	นางสาวญาณิศา ทุมทอง/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๐,๐๐๐
๒๐	แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นายอัศวพล ศิริกุล/สำนักส่งเสริม วิชาการ	๓๐,๐๐๐
๒๑	ศึกษาปัญหาและแนวทางการติดตามการจับเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางอัจฉริย์ มาลีทวล/สถาบันวิจัย และพัฒนา	๓๐,๐๐๐
๒๒	การศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง/ สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓๐,๐๐๐
๒๓	ประสิทธิภาพการบริหารโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นายจักรกฤษณ์ ลับโกษา/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๐,๐๐๐
๒๔	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาววัลลภา ตรีแก้ว/คณะ วิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	หัวหน้าโครงการ/สังกัด	งบประมาณ
๒๕	แนวทางการพัฒนางานสารบรรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นายณัฐวุฒิ กระจายศรี/สำนักงานอธิการบดี	๓๐,๐๐๐
๒๖	แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นายชยพล แสงใส/สำนักงานอธิการบดี	๓๐,๐๐๐
๒๗	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการงานด้านงบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาวพนิดา โสณทอง/สำนักงานอธิการบดี	๓๐,๐๐๐
๒๘	แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาวเมลดา ชุมชัยเวทย์/สำนักงานอธิการบดี	๓๐,๐๐๐
๒๙	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานธุรการสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	นางสาวสุตาภรณ์ สำรวย/คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	๓๐,๐๐๐
๓๐	การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ P-license สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน/คณะครุศาสตร์	๓๐,๐๐๐
๓๑	การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางนภัศรณีย์ พันจันทร์/คณะวิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐
๓๒	การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	นางสาวนฤมล เจริญสวัสดิ์/คณะวิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐
๓๓	แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางกาญจนา สมัครสมาน/คณะวิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐
๓๔	แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาวน้ำฝน จานนอก/คณะวิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐
๓๕	ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางทัศนพร ใจพิณีจ/คณะวิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐
๓๖	ภาวะผู้ตามที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาวพัฒนศิริกานต์ ศรีโกตะเพชร /คณะวิทยาการจัดการ	๓๐,๐๐๐
๓๗	การศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นางสาววรลักษณ์ จรัสดำรงนิตย์/สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒๕,๙๐๐
งบประมาณรวมทุกโครงการ			๑,๓๖๐,๙๐๐

ทั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์แห่งประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ นักวิจัยอาจเปลี่ยนแปลงหัวข้อ วัตถุประสงค์ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย ตามที่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยหรือนักวิจัยที่เลี้ยงแนะนำ ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่ปรึกษาโครงการวิจัยหรือนักวิจัยที่เลี้ยงให้คำรับรอง

ให้นักวิจัยทำสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย กับสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้วิจัยสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยใน ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ฉบับที่ ๐๗๕/๒๕๖๖  
เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตาม  
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
จึงสมควรกำหนดแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศเรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยใหม่ ให้สามารถผลิตผลงานวิจัย  
ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ จดทรัพย์สินทางปัญญา และ  
สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยในการเสนอขอรับทุน  
จากแหล่งทุนภายนอก และสามารถนำผลงานไปใช้ประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือ  
ประกอบการขอตำแหน่งในในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยสามารถนำผลงานวิจัยไป  
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับตามประกาศของ ก.พ.อ.

๒. ประเภททุนวิจัย

- ๑) ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
- ๒) ทุนวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
- ๓) ทุนวิจัยสถาบันเพื่อการศึกษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการ  
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ๔) ทุนวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

๓. ลักษณะโครงการวิจัยและเงื่อนไขการรับทุน

- ๑) เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์/นักวิจัย และ  
เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเภททุนตาม ข้อ ๒ ทั้งนี้ นักวิจัยสายวิชาการสามารถส่งข้อเสนอได้ครบทั้ง  
๔ ประเภททุน นักวิจัยสายสนับสนุน สามารถเสนอขอได้ประเภทที่ ๓ และ ๔ เท่านั้น
- ๒) เป็นโครงการวิจัยที่ต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ตลอดโครงการ และระบุ  
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างชัดเจน
- ๓) เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  
ระดับชาติ/นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับตามประกาศของ ก.พ.อ.

๔) ผู้รับทุน จะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมแนบประวัติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ปรึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง หากเป็นนักวิจัยที่เลี้ยง (Mentor) (สายสนับสนุน) ต้องแนบประวัติ และมีผลงานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง และนักวิจัยที่ปรึกษา หรือนักวิจัยที่เลี้ยงจะต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยด้วย

#### ๕. คุณสมบัติของผู้รับทุน

- ๑) สายวิชาการ หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่จ้างจากงบประมาณเงินแผ่นดินหรือเงินรายได้ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๒) สายสนับสนุน หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่จ้างจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๓) ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ยกเว้นทุนวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด (คณะ/สำนัก/สถาบัน) ในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
- ๔) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปศึกษาต่อทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา หรืออยู่ระหว่างการลาไปฝึกอบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่องเกิน ๖ เดือน หรือลาประเภทอื่น ที่มีระยะเวลาต่อเนื่องเกิน ๖ เดือน
- ๕) ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการ ได้ไม่เกิน ๑ เรื่อง และไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนอื่นในชื่อเรื่องเดียวกัน หรือในประเด็นเดียวกัน

#### ๕. วิธีการ ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

- ๑) ผู้ขอรับทุน จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จำนวน ๑๐ ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมหน่วยงานรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา <https://research.srru.ac.th>
- ๒) ผู้ขอรับทุน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓) ผู้ขอรับทุนต้องสามารถเข้าร่วมนำเสนอกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุน และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

#### ๖. กรอบวงเงินในการดำเนินงาน

- บุคลากรสายวิชาการ เสนอได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- สายสนับสนุน เสนอได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

#### ๗. การรับทุนและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

การรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ให้นักวิจัยจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนไว้ต่อมหาวิทยาลัย ตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย

นักวิจัยที่ได้รับทุน ต้องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระยะ ๒ เดือน และ ๖ เดือน และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดโครงการตามสัญญาที่ระบุ ทั้งนี้การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๙. การแจ้งผลการพิจารณา

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย จะพิจารณาจัดสรรทุนจากคุณภาพของข้อเสนอการวิจัย ร่วมกับการนำเสนอกรอบแนวคิดของนักวิจัย รวมทั้งผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการวิจัย ภายในวงเงินวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์